



ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง ประกาศเป็นการทั่วไป จ้างสำนักงานนายความเพื่อสืบทรัพย์ บังคับคดี และติดตามทวงถามหนี้
กับลูกหนี้ตามคำพิพากษาในปี ๒๕๕๖

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้รับจ้างดำเนินการจ้างสำนักงานนายความ เพื่อสืบทรัพย์ บังคับคดี และติดตามทวงถามหนี้กับลูกหนี้ตามคำพิพากษาในปี ๒๕๕๖ โดยวิธีประกาศเป็นการทั่วไป ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอรับงานจ้างต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ ประกอบกิจการในด้านการดำเนินคดีแพ่ง การสืบทรัพย์ บังคับคดี ยึดอายัดทรัพย์สิน และติดตามทวงถามหนี้ โดยมีหนังสือรับรองบริษัทซึ่งกระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือนนับจนถึงวันยื่นเสนอรับงาน พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและหนังสือบริคณห์สนธิ โดยให้ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ไม่หมดอายุ) ของกรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนผู้จัดการ และหุ้นส่วน ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร หากสำเนาบัตรประชาชน ของกรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนผู้จัดการ และหุ้นส่วน หมดอายุ หรือไม่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือมีรายชื่อเป็นกรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนผู้จัดการ หุ้นส่วน หรือหัวหน้าสำนักงาน ชำกับผู้เสนอรับงานจ้างรายอื่นดังกล่าว กองทุนจะตัดสิทธิจากการเป็นผู้เสนอรับงานจ้าง

ทั้งนี้ ผู้เสนอรับงานจ้างจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานนายความกับสภานายความด้วย โดยต้องส่งหลักฐานที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนของสภานายความ

๒. ผู้เสนอรับงานจ้างต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยให้ส่งสำเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการติดตามทวงถามหนี้ (แบบ ทน.๒ หรือ แบบ ทคน.๒)

๓. ผู้เสนอรับงานจ้างต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร โดยให้ส่งสำเนาใบทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.๒๐)

๔. ผู้เสนอรับงานจ้างต้องจัดส่งหลักฐานการยื่นงบการเงินที่ได้ยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ (งบการเงิน) หรือกรมสรรพากร (แบบภ.ง.ด.๕๐) ปี ๒๕๖๑ หรือ ๒๕๖๒

๕. ผู้เสนอรับงานจ้างต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างพิทักษ์ทรัพย์ หรืออยู่ระหว่าง คำสั่งฟื้นฟูกิจการ และไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๖. ผู้เสนอรับงานจ้างต้องมีหัวหน้าสำนักงาน ซึ่งเป็นนายความที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นนายความ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี นับจนถึงวันยื่นเสนอรับงานจำนวน ๑ คน โดยชื่อหัวหน้าสำนักงานต้องตรงกับรายชื่อ หัวหน้าสำนักงานที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสภานายความ และต้องไม่มีชื่อเป็นหัวหน้าสำนักงาน นายความ หรือ พนักงานติดตามทวงถามหนี้ ในสำนักงานผู้เสนอรับงานจ้างรายอื่นที่ได้ยื่นเสนอรับงานสืบทรัพย์บังคับคดีในครั้ง นี้กับกองทุน โดยให้ส่งสำเนาใบอนุญาตให้เป็นนายความ (ไม่หมดอายุ) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ไม่หมดอายุ) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร หากใบอนุญาตให้เป็นนายความ หรือสำเนาบัตรประชาชนของ หัวหน้าสำนักงานนายความหมดอายุ หรือไม่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือมีรายชื่อเป็นหัวหน้าสำนักงาน นายความ หรือพนักงานติดตามทวงถามหนี้ ชำกับผู้รับงานจ้างรายอื่นดังกล่าว กองทุนจะตัดสิทธิจากการเป็นผู้เสนอรับงานจ้าง

๗. ผู้เสนอรับงานจ้างต้องมีนายความที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นนายความไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจนถึงวันยื่นเสนอรับงานจ้างจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน (โดยไม่รวมผู้ที่เป็นหัวหน้าสำนักงาน) และต้องไม่มีชื่อเป็นหัวหน้าสำนักงาน นายความ หรือพนักงานติดตามทวงถามหนี้ ของผู้เสนอรับงานจ้างอื่นที่ได้ยื่นเสนอรับงาน สืบทรัพย์บังคับคดีในครั้งนี้นับกับกองทุน โดยให้ส่งสำเนาใบอนุญาตให้เป็นนายความ (ไม่หมดอายุ) และสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน (ไม่หมดอายุ) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร หากใบอนุญาตให้เป็นนายความ หรือสำเนาบัตรประชาชนของนายความหมดอายุ หรือไม่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือมีรายชื่อเป็นหัวหน้าสำนักงาน นายความ หรือพนักงานติดตามทวงถามหนี้ ซ้ำกับผู้เสนอรับงานจ้างรายอื่นดังกล่าว กองทุนจะตัดเฉพาะ รายชื่อนายความนั้นออก และหากมีจำนวนนายความคงเหลือไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด กองทุนจะตัดสิทธิ จากการเป็นผู้เสนอรับงานจ้าง

๘. ผู้เสนอรับงานจ้างต้องมีพนักงานติดตามทวงถามหนี้ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน (ไม่รวมผู้ที่เป็นหัวหน้า สำนักงานและนายความ) โดยมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและต้องไม่มีชื่อเป็น หัวหน้าสำนักงาน นายความ หรือพนักงานติดตามทวงถามหนี้ของผู้เสนอรับงานจ้างรายอื่นที่ได้ยื่นเสนอ รับงานสืบทรัพย์บังคับคดีในครั้งนี้นับกับกองทุน โดยให้ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ไม่หมดอายุ) สำเนาวุฒิการศึกษา ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร หากสำเนาบัตรประชาชนของพนักงาน ติดตามทวงถามหนี้หมดอายุ หรือไม่มีการรับรองสำเนาเอกสาร หรือมีรายชื่อเป็นหัวหน้าสำนักงาน นายความ หรือพนักงานติดตามทวงถามหนี้ ซ้ำกับผู้เสนอรับงานจ้างรายอื่นดังกล่าว กองทุนจะตัดเฉพาะรายชื่อ พนักงานติดตามทวงถามหนี้ที่ออก และหากมีจำนวนพนักงานติดตามทวงถามหนี้คงเหลือไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด กองทุนจะตัดสิทธิจากการเป็นผู้เสนอรับงานจ้าง

๙. ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ผู้เสนอรับงานจ้างต้องเคยมีผลงานการรับจ้างสืบทรัพย์บังคับคดี และติดตามทวงถามหนี้กับกองทุนหรือผู้ว่าจ้างรายอื่นที่เป็นงานลักษณะเดียวกับที่จ้างในครั้งนี โดยให้ผู้เสนอรับงานจ้าง ส่งสำเนาหลักฐาน และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทน พร้อมประทับตราของ ผู้เสนอรับงานจ้าง (ถ้ามี)

๑๐. ผู้เสนอรับงานจ้างที่เคยรับงานดำเนินคดีหรืองานสืบทรัพย์บังคับคดีกับกองทุนฯ ต้องไม่เป็น ผู้ทำงานหรือไม่ส่งเบิกค่าจ้างตามงวดงาน และต้องดำเนินการตามกฎหมาย ข้อกำหนดและคำสั่งของกองทุน รวมทั้งต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้

๑๐.๑ งานดำเนินคดี

กรณีที่เคยรับจ้างดำเนินคดีผู้กู้ยืมเงิน กรอ. และ/หรือผู้กู้ยืมเงินกลุ่มใกล้เคียงก่อนฟ้อง ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ กับกองทุน ผู้เสนอรับงานจ้างต้องไม่มีการค้างเบิกค่าจ้างทุกงวด หากผู้เสนอรับงานจ้าง ไม่ส่งเบิกค่าจ้างตามงวดงาน กองทุนจะตัดสิทธิการเป็นผู้เสนอรับงานจ้างในครั้งนีทันที เว้นแต่การค้างไม่ส่งเบิก ค่าจ้างตามงวดงานในแต่ละงวด มิใช่ความผิดของผู้เสนอรับงานจ้าง

๑๐.๒ งานสืบทรัพย์บังคับคดี กรณีที่เคยรับจ้างสืบทรัพย์บังคับคดีกับกองทุน ผู้เสนอรับงานจ้าง ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และสามารถดำเนินการบังคับคดีได้ภายในระยะเวลาบังคับคดี และต้องไม่ละเลยต่อคำสั่งของกองทุนในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการบังคับคดี จนเป็นเหตุให้กองทุน หรือบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย และต้องไม่กระทำการอย่างใดๆ โดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอน ของกฎหมายอันเป็นเหตุให้มีการร้องเรียนจากลูกหนี้หรือบุคคลอื่น รวมทั้งหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการไม่ได้ ดำเนินการหรือดำเนินการใดของผู้เสนอรับงานจ้าง ซึ่งเป็นเหตุให้กองทุน ลูกหนี้ หรือบุคคลอื่นได้รับความเสียหายเป็นเพราะความผิดของผู้เสนอรับงานจ้าง กองทุนจะตัดสิทธิจากการเป็นผู้เสนอรับงานจ้างในครั้งนีทันที

๑๑. กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนผู้จัดการ หุ้นส่วน หัวหน้าสำนักงาน ทนายความ หรือพนักงานติดตามทวงถามหนี้ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรับงานจ้างรายอื่นที่ยื่นเสนอรับงานจ้างสี่บริษัทยังคับคดีในครั้งนี้กับกองทุน หากกรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน ผู้จัดการ หุ้นส่วน หรือทนายความ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรับงานจ้างรายอื่นดังกล่าว กองทุนจะตัดสิทธิการเป็นผู้เสนอรับงานจ้าง

๑๒. กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนผู้จัดการ หุ้นส่วน หัวหน้าสำนักงานทนายความ หรือพนักงานติดตามทวงถามหนี้ หากเป็นผู้กู้ยืม กยศ. หรือ กรอ. ต้องไม่เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ หากกรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนผู้จัดการ หุ้นส่วน หัวหน้าสำนักงานเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ กองทุนจะตัดสิทธิจากการเป็นผู้เสนอรับจ้าง ในกรณีที่ทนายความ หรือพนักงานติดตามทวงถามหนี้ เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ จะตัดเฉพาะรายชื่อทนายความ หรือพนักงานติดตามทวงถามหนี้รายนั้นออก และหากมีจำนวนทนายความ หรือพนักงานติดตามทวงถามหนี้ คงเหลือไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด กองทุนจะตัดสิทธิจากการเป็นผู้เสนอรับจ้าง

๑๓. ผู้เสนอรับงานจ้างต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๑๔. ผู้เสนอรับงานจ้างต้องจัดส่งข้อมูลรายชื่อ นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชนของกรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนผู้จัดการ หุ้นส่วน หัวหน้าสำนักงาน ทนายความ และพนักงานติดตามทวงถามหนี้ กรณีทนายความให้บันทึกข้อมูลเลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความด้วยในรูปแบบซีดี (ไฟล์สกุล Excel) ตามที่กองทุนกำหนด จำนวน ๑ แผ่น พร้อมกับเอกสารตามข้อ ๑-๑๔ หากผู้เสนอรับงานจ้างไม่จัดส่งข้อมูลดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน กองทุนจะตัดสิทธิการเป็นผู้เสนอรับงานจ้าง

ทั้งนี้ ในการยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติและข้อมูลให้ผู้เสนอรับงานจ้างยื่นเอกสารเรียงตามลำดับ ตั้งแต่ข้อ ๑ - ๑๔ ให้กองทุนพิจารณาโดยต้องยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเป็นภาษาไทยต้นฉบับ จำนวน ๑ ชุด และให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้เสนอรับงานจ้างลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นสำเนา พร้อมประทับตราของผู้เสนอรับงานจ้าง พร้อมสำเนา ๑ ชุดพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น และปิดผนึกให้เรียบร้อย

ในการยื่นเสนอรับงาน ให้ผู้เสนอรับงานจ้างยื่นเอกสารตามหัวข้อรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้าง โดยต้องระบุภาคศาลที่ประสงค์จะรับงานจ้าง จำนวน ๓ ภาคศาล เรียงตามลำดับ ในใบยื่นเสนอรับงานจ้างทำขึ้น ซึ่งในการจัดสรรจำนวนคดี กองทุนขอสงวนสิทธิในการจัดสรรคดีในภาคใดภาคหนึ่ง นอกเหนือจากภาคที่ระบุให้ผู้เสนอรับงานจ้างแต่ละรายตามความเหมาะสม

ผู้ที่สนใจสามารถซื้อซองเอกสาร ณ ที่ทำการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (วันและเวลาราชการเท่านั้น) ในราคา ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยแสดงเอกสารหลักฐาน ดังนี้

- ๑) สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล
- ๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ หรือหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
- ๓) หลักฐานการชำระเงินตามใบแจ้งการรับเงินสำหรับกองทุนเท่านั้น ที่แนบ

ผู้ยื่นข้อเสนอ...

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารข้อเสนอโดยใส่ซอง/กล่อง พร้อมปิดผนึก ณ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เลขที่ ๘๙ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น ๕ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (เวลาทำการ) ซึ่งผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ชื่อของเอกสารประกาศจ้างกับกองทุนฯ และต้องเป็นผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจ โดยแสดงเอกสารหลักฐาน ดังนี้

๑) สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล

๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ หรือหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกและมอบหมายคดีให้ดำเนินการ กองทุนฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตามดุลยพินิจของกองทุนฯ และให้ถือผลของการพิจารณาของกองทุนฯ เป็นที่สุด ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องทำสัญญาจ้างกับกองทุนฯ ภายในระยะเวลาที่กองทุนฯ กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มาทำสัญญาจ้างหรือทำสัญญาจ้างและได้รับมอบหมายคดีจากกองทุนฯ แล้ว ขอยกเลิกและคืนงานทั้งหมดหรือบางส่วน กองทุนฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าเป็นผู้ทำงานของกองทุนฯ โดยไม่สามารถยื่นเสนอรับงานจ้างของกองทุนฯ ได้ภายในระยะเวลาที่กองทุนฯ กำหนด

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงานจ้าง โปรดสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๐๑๖ ๒๖๐๐ ต่อ ๕๘๖, ๒๖๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕


(นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์)

ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา



ใบแจ้งการรับเงินสำหรับกองทุนเท่านั้น
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 Product Code : 95345

ส่วนที่ 1 (สำหรับลูกค้า)

ชื่อ-นามสกุล/ชื่อบริษัท :

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Ref.1) :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ประเภทการรับเงิน (Ref.2) :

0	5
---	---

Ref.2

- 01 คืนเงินยืมตรงจ่าย 04 รับค่าปรับ/ค่าเสียหายจากสำนักงานนายความ
 02 รับหลักประกันของเสนาอราคา 05 รับอื่นๆ
 03 รับหลักประกันสัญญาจ้าง

รายการที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าซื้อของเอกสารประกาศเป็นการทั่วไป จ้างสำนักงานนายความเพื่อสืบทรัพย์ บังคับคดี และติดตามทวงถามหนี้กับลูกหนี้ตามคำพิพากษาใน ปี 2556	100.00
เงินสด(ตัวอักษร) หนึ่งร้อยบาทถ้วน		รวม 100.00
หมายเหตุ - กรอก Ref 1. และ Ref 2. ให้ครบถ้วน - สามารถนำไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ - กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถชำระเงินได้ กรุณาติดต่อ ที่ Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111		สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ผู้รับเงิน..... วันที่..... (ลงลายมือชื่อและประทับตรา)



ใบแจ้งการรับเงินสำหรับกองทุนเท่านั้น
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร)



ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
 Product Code : 95345

ชื่อ-นามสกุล/บริษัท :

เลขบัตร 13 หลัก (Ref.1) :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ประเภท (Ref.2) :

0	5
---	---

เงินสด (ตัวอักษร)

.....
 หนึ่งร้อยบาทถ้วน

เงินสด (ตัวเลข)

.....
 100 00

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

***กำหนดชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป***